

กว่าจะได้มาซึ่งศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญา ...

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บ่มเพาะ “บุคคลออกทิสติก”

สู่ การเป็น “บัณฑิตเต็มตามศักยภาพ”



PRKUnews

ฉบับที่ 20 : 25 ตุลาคม 2567
Story : Pakamas Thanapattanapongs



มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดี และภาคภูมิใจกับบัณฑิตใหม่จากโครงการดำเนินการจัดการศึกษา การวิจัย และการติดตามผลนิสิต ออกทิสติก และนิสิตที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 นับเป็นความสำเร็จและความร่วมมืออย่างจริงจังในการประสานพลังระหว่างพ่อแม่ ครู หมอ ร่วมกันบ่มเพาะ “บุคคลออกทิสติก” สู่ การเป็น “บัณฑิตเต็มตามศักยภาพ” โดยในปีการศึกษา 2566 มีนิสิตจากโครงการดำเนินการจัดการศึกษา การวิจัย และการติดตามผลนิสิตออกทิสติก และนิสิตที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตใหม่ จำนวน 3 ราย ได้แก่



1. นายณัฐกานต์ บุญพบ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ
 2. นางสาวสิริธร ภูริปริษา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
 3. นายลภัส วงศ์โชติรัตน์ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
- ทั้งนี้ โครงการดำเนินการจัดการศึกษา การวิจัย และการติดตามผลนิสิตออกทิสติก และนิสิตที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อช่วยเหลือบุคคลออกทิสติกและบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ให้สามารถศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้เต็มตามศักยภาพ ได้เริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 22 ปี โดยมีคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานคณะกรรมการโครงการฯ คณะกรรมการประกอบด้วย คณบดีคณะสังคมศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานิสิต ศาสตราจารย์ พิญญา ล้อมศิลา รองศาสตราจารย์ ดร.ตารณี อุทัยรัตนิก อาจารย์ ดร.พกามาศ นันทวีรวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต

แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายวิชัย พรหมขำ ผู้แทนผู้ปกครองนิสิตออกทิสติก และอาจารย์ ดร.รัชฎา ทับเทศ เป็นเลขานุการ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการติดตามและช่วยเหลือนิสิตของโครงการฯ ด้านการศึกษาและการปรับตัวในการดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันทางการศึกษา สถาบันทางการแพทย์ และสถาบันครอบครัว ที่ผ่านมามีนิสิตโครงการฯ สำเร็จการศึกษาแล้ว จำนวน 38 ราย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 3 ราย มีงานทำ 11 ราย ประกอบอาชีพอิสระ 3 ราย ช่วยกิจการของครอบครัว 21 ราย ปัจจุบันมีนิสิตกำลังศึกษาอยู่ในโครงการฯ จำนวน 5 ราย ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 1 ราย สาขาวิชาดนตรี

ไทย 1 ราย สาขาวิชาดนตรีตะวันตก 1 ราย คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 1 ราย และวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ หลักสูตรศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนากที่ยั่งยืน 1 ราย นางสาวสิริธร ภูริปริษา (แบบ แบบ) บัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 ในบัณฑิตภายใต้โครงการดำเนินการจัดการศึกษา การวิจัย และการติดตามผลนิสิตออกทิสติก และนิสิตที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวถึงความรู้สึกภายหลังจากเข้าร่วมพิธีดอบบัณฑิตใหม่โครงการดำเนินการจัดการศึกษา การวิจัย และการติดตามผลนิสิตออกทิสติกฯ จัดโดย โครงการฯ ร่วมกับมูลนิธิเพื่อโรงพยาบาลอุยประสาทโวกโยปถัมภ์ฯ โดยศาสตราจารย์พิญญา ล้อมศิลา เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2567 ณ อาคารอุบล เรียงสุวรรณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์





“ขณะนี้ได้งานมาแล้วค่ะ เป็นศิลปินโครงการ Art Story ที่ Autistic Thai Foundation มูลนิธิ ออทิสติกไทย สำหรับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แห่งนี้ หนูชอบความเข้าใจของเพื่อนทุกคนใน มหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเพื่อน อาจารย์ พี่ ๆ ที่ KU Happy place center ทุกคนในนี้มีความเข้าใจ และพยายามจะช่วยเหลือพยายามซัพพอร์ตหนู ในทุก ๆ เรื่องเลยคะ อยากรจะฝากถึงทุกคนว่า ใช้ชีวิตให้เต็มที่ทำทุกอย่างให้เต็มที่ ถ้ามีอะไรติดขัด ก็ขอความช่วยเหลือคนรอบตัวได้ทุกคนพร้อม ซัพพอร์ตและช่วยเหลือตลอด อยากรขอบคุณ ทุกคน ทั้งทาง KU Happy place center อาจารย์ เพื่อน ๆ นิสิตบัณฑิต ทุกคนในชีวิตที่ผ่านเข้ามาคะ สำหรับพลังเกษตรเกษตรศาสตร์ หรือ Power

of KU พลังนี้มันเหมือนเป็นสิ่งที่ทำให้หนูมีกำลังใจแล้วก็มี passion มีทุกอย่างที่ทำให้สามารถก้าวต่อไปข้างหน้าได้ในชีวิตคะ ก็เลย อยากรจะส่งต่อพลังแบบนี้ ความรู้สึกที่ต่ออย่างนี้ให้กับคนรุ่นต่อไป ด้วยเหมือนกันคะ อยากรบอกว่า สู้สิ ทำได้แน่นอน เราเข้าใจเลยว่ามันยากแค่ไหน แต่ว่าเราเชื่อว่าทุกคนทำได้ ทุกคนทำได้จริง ๆ ขอแค่ เราเชื่อมั่น แล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองและทุกๆ คน ที่อยู่ รอบตัวคะ

หนูเรียนมาทางสายนิเทศศาสตร์ คือนิเทศศาสตร์ ที่นี้จะเป็นการเรียนโดยออร์รวม ไม่ได้แบบแยก เจาะจง แบบประเภทไหน หนูจึงได้เรียนทั้งเบื้อง

หน้าและเบื้องหลัง ซึ่งหนูก็สามารถเอาไป ใช้ทำงานได้ อย่างเช่นเรื่องเบื้องหลังหนู เรียนกราฟิกหนูเรียนตัดต่ออะไรพวกนี้ ตอนนี้หนูทำงานเป็นศิลปินเรื่องวาดรูปหนูก็ใช้ เรื่องทักษะกราฟิกที่ได้มา นำมาใช้ด้วย แล้วก็ ช่วยที่ทำงานตัดต่อวิดีโอด้วยคะ แล้วก็เรื่องเบื้องหน้า ก็จะมีบางครั้งที่อาจจะมึนกิจกรรมที่ต้องออกกล้องบ้าง อะไรอย่างนี้ หนูก็นำทักษะที่ได้เรียนมาก่อนหน้านี้ มาใช้กับชีวิตทำงานได้คะ

ผลงานตอนนี้ทำงานที่มูลนิธิ Art Story ของ มูลนิธิออทิสติกไทย ทุกวันเสาร์จะมี workshop สามารถมาร่วมกิจกรรมกันได้ แล้วก็ตอนนี้หนูทำ สินค้ากับทางปิ่นน้ำมัมจิฟฟี่ คะ ตัวสินค้าจะออกมาในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 สามารถไปซื้อและ สนับสนุนผลงานได้เนคะ เป็นตุ๊กตากับแก้วน้ำลาย ที่หนูวาดเองคะ”

ขอฝากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่จะนำศักยภาพของบัณฑิตกลุ่มนี้ไปทำให้เกิด ประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ เพราะนั่นคือการให้โอกาสที่ยิ่งใหญ่ อีกทั้งยังเป็น การสร้างสังคมที่มั่นคงอย่างยั่งยืน

